

# ธกส.ออกบอนด์ปล่อยกู้ปลูกไม้มีค่า

กรุงเทพธุรกิจ ● ธ.ก.ส.เผย มีแผนออก “บอนด์ต้นไม้” เพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อการปลูกต้นไม้มีค่าที่มีระยะเวลายาว 15-20 ปี คาดชัดเจนไตรมาสหนึ่งปีหน้า พร้อมร่วมมือ 3 หน่วยงานหนุน 2 พันชุมชน ปลูกไม้มีค่าหนุนภาคประชาชนได้รับประโยชน์ 1 แสนครัวเรือน

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการออกพันธบัตรการตอบแทนระบบนิเวศ หรือ พันธบัตรต้นไม้ (Tree Bond) โดยพันธบัตรนี้ไม่ใช่เพื่อการระดมทุนแต่เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างหารือกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คาดจะมีความชัดเจนภายในไตรมาส 2 ปี 2562

โดยผลตอบแทนจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ผลตอบแทนเป็นตัวเงินและผลตอบแทนที่สามารถใช้เป็นคาร์บอนเครดิต เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ และอยู่ระหว่างการหารือกับกรมสรรพากรเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย

“บอนด์ต้นไม้เป็นรูปแบบหนึ่งของการระดมทุนในตลาดเงินเพื่อนำมาลงทุนปลูกไม้มีค่า ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในรายละเอียด โดยผลตอบแทนพันธบัตรมีทั้งในรูปแบบเงินที่เกิดจากการตัดไม้ขายและคุณค่าที่ไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้”

ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ (27 ธ.ค.)ธ.ก.ส. ได้ร่วมลงนามกับ 3 หน่วยงาน ในการร่วมขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า ประกอบด้วย กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า โดยให้เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าจากการใช้ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ สร้างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติตลอดจนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

เขากล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส.และทั้ง 3 หน่วยงาน เป็นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ก.ย.2561 มีเป้าหมายให้เกิดชุมชนไม้มีค่า 2,000 ชุมชน มีประชาชนได้รับประโยชน์ 100,000 ครัวเรือน มีจำนวนต้นไม้ในประเทศเพิ่มขึ้น 40 ล้านต้น

ภายใน 1 ปี และจะมีการดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อสร้างชุมชนไม้มีค่าให้ได้ 20,000 ชุมชน มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 2.6 ล้านครัวเรือน และมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มขึ้น 1,040 ล้านต้นภายใน 10 ปี

ปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้มีค่าอยู่แล้ว เรียกว่า Greenhouse credit ซึ่งกำหนดวงเงินสินเชื่อไว้ 5 พันล้านบาท แต่ระยะเวลาผ่อนชำระสั้นเพียง 5 ปี ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับผลตอบแทนจากการปลูกไม้มีค่าที่ใช้ระยะยาวปัจจุบัน Green credit ธ.ก.ส.กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 4-6%

นายยรรยง กางการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้กรมป่าไม้จะส่งเสริมการให้ความรู้ด้านพันธุ์ไม้การคัดเลือกพันธุ์ การเพาะพันธุ์ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างศูนย์เพาะชำโรงเพาะชำชุมชนในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นการรองรับการผลิตกล้าไม้ให้เพียงพอต่อความต้องการปลูกต้นไม้ตามโครงการดังกล่าว